

สรุปกรอบแผนยุทธศาสตร์กองทุนประกันชีวิต ระยะ 3 ปี (2560-2562)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต	2. มีความพร้อมในการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต	3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต	4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
--	---	---	---

เป้าประสงค์ (Goals)

ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบประกันชีวิต	มีระบบติดตามข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามภารกิจของกองทุน	การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
---	--	---	------------------------------------

ทิศทางยุทธศาสตร์/มาตรการหลัก

เสริมสร้างความเชื่อมั่นการประกันชีวิตของประชาชนผู้เอาประกันภัยว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ประเมินสถานการณ์กองทุนในกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต	คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนประกันชีวิต
---	---	--	---

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันชีวิต ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประชาสัมพันธ์	2.1 บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 2.2 การติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทประกันชีวิตผ่านเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. และสื่อมวลชนทุกแขนง	3.1 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เอาประกันเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต 3.2 ติดตามและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายกองทุนในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากการเอาประกันภัย หรือแนวทางการดำเนินงาน 3.3 ดำเนินการจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากการเอาประกันภัย	4.1 พัฒนางานทรัพยากรบุคคล 4.2 พัฒนาการบริหารจัดการ 4.3 พัฒนางานระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.4 พัฒนากองทุนให้เป็นมาตรฐานสากลโดยการสานความสัมพันธ์กับกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากองทุนที่ยั่งยืนกองทุนที่ยั่งยืน
---	--	---	---

เป้าหมายระยะ 3 ปี (2560-2562)

<p>1. มีสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ภารกิจ และความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันชีวิต ในปี 2560</p> <p>2. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ให้เห็นผลประโยชน์ของการประกันชีวิต ทั้งต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม</p>	<p>1. การลงทุนหาผลประโยชน์เป็นไปตามแผนการลงทุน (ตามที่กฎหมายกำหนด)</p> <p>2. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต</p>	<p>1. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการวิธีการ ในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้หากบริษัทประกันชีวิตถูกเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>2. จัดทำแผนผังและขั้นตอน การจ่ายเงินที่ชัดเจน</p> <p>3. เสนอแนะประเด็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภัยให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น</p> <p>4. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าอายุความให้กับผู้ร้องที่มีสิทธิได้ทันที ในปี 2560-2562</p>	<p>1. พัฒนาคูคณากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมปฏิบัติงาน</p> <p>2. บุคลากรมีการเติบโตทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน</p> <p>3. การบริหารจัดการของกองทุนมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. มีการประสานความสัมพันธ์กับกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันชีวิตในต่างประเทศและสามารถนำองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรระหว่างประเทศมาพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในประเทศ</p>
---	---	---	--